

## ประวัติโรงเรียน

◇ โรงเรียนแต่เดิมมีพื้นที่ 4 ไร่ 3 งาน 40 ตารางวา ต่อมาพระราชวิสุทธิโมลียกพื้นที่เพิ่มเติมให้ 80 ตารางวา ปัจจุบันมีพื้นที่ 5 ไร่ 20 ตารางวา โรงเรียนพุทธจักรวิทยาเดิมเป็นโรงเรียนราษฎร์รับรองวิทยฐานะเทียบเท่าโรงเรียนรัฐบาล เกิดขึ้นโดยความดำริของพระราชวิสุทธิโมลี (ขาว ปุสสนาโค) อดีตเจ้าอาวาสวัดหัวลำโพงและคณะสงฆ์วัดหัวลำโพงได้ร่วมกับ ฯพณฯ ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสนั่น สุมิตร อธิบดีกรมวิสามัญศึกษา จัดสรรเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2506 จำนวน 600,000 บาท สร้างอาคารไม้ 2 ชั้น 16 ห้องเรียน ซึ่งปัจจุบันได้รื้อถอนไปแล้วเนื่องจากสภาพชำรุดมาก ในปัจจุบันพระเทพวิริยาภรณ์ รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นผู้อุปการะโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

◇ พ.ศ. 2512 ได้รับงบประมาณ 700,000 บาท สร้างอาคารปูสนาค 1 เป็นตึก 3 ชั้น

◇ พ.ศ. 2514 จัดตั้งมูลนิธิพุทธจักร เพื่อมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ต่อมามูลนิธิพุทธจักรขยายความช่วยเหลือ โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เขตบางรัก และโรงเรียนสังกัดกรมวิสามัญศึกษา ในเครือข่ายสัมพันธ์การศึกษา คือ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนหอวัง และโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

◇ 1 กันยายน พ.ศ. 2518 กรมวิสามัญศึกษารับโอนโรงเรียนพุทธจักรวิทยา เป็นโรงเรียนรัฐบาล และได้แต่งตั้งให้นายสุจิต พูนพอน อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหอวัง มารักษาการในตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนพุทธจักรวิทยาอีกตำแหน่ง

◇ พ.ศ. 2519 นายธานี สมบูรณ์บุรณะ ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โดยเปิดการเรียนการสอนเป็นสองผลัด (ภาคเช้าและภาคบ่าย) เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียน

◇ พ.ศ. 2521 นายสุจิต นิยมโชค ดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนได้รับงบประมาณ 4,000,000 บาท เพื่อสร้างอาคารปูสนาค 2 เป็นตึก 4 ชั้น 18 ห้องเรียน และ ปีพ.ศ.2522 ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสร้างรั้วคอนกรีตรอบบริเวณโรงเรียนและอาคารปูสนาค 3 ปีพ.ศ. 2523 และ 2526 ได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัดกรุงเทพมหานคร เพื่อปรับปรุงห้องสมุด และห้องโสตทัศนศึกษา

◆ พ.ศ. 2528 นายคำนวม บุญเพชรแก้ว ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีพ.ศ. 2529 โรงเรียนขออนุมัติเปิดการเรียนการสอนเป็นรอบเดียว (ภาคเช้า) และใช้เงินบำรุงการศึกษา จำนวน 394,000 บาท เพื่อต่อเติมห้องเรียน 2 ห้องบนชั้น 4 อาคารปฐสนาค 2 ปีพ.ศ. 2530 ได้รับมอบ“ศาลาประชาสัมพันธ์” จากคุณบรรยง พิทักษ์พงศ์สนธิ ประธานบรรเทาสาธารณภัยสามย่าน มูลค่า 200,000 บาท และได้รับงบประมาณ 870,000 บาท เพื่อต่อเติมห้องเรียน 4 ห้องบนชั้น 4 อาคารปฐสนาค 2

◆ พ.ศ. 2533 นายสนิทพงศ์ นวลมณี ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา สมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ให้ความอนุเคราะห์จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 16 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 2 เครื่อง และจัดสร้างห้องสมุดใหม่ให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นแหล่งความรู้แก่นักเรียนและบุคลากร โรงเรียน

ปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณจำนวน 14,380,000 บาท เพื่อสร้างอาคารเรียน 6 ชั้น (อาคารปฐสนาค 1) และได้เปลี่ยนชื่อจาก“โรงเรียนพุทธจักรวิทยา” มาเป็น “โรงเรียนมัธยมวัดหัวลำโพง”

◆ พ.ศ. 2535 นายสุวิชัย นาถะภักฎิ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ปีพ.ศ. 2536 ได้เปลี่ยนชื่อจาก“โรงเรียนมัธยมวัดหัวลำโพง” มาเป็น “โรงเรียนพุทธจักรวิทยา” ตามเดิม และได้มีการปรับปรุงห้องสมุด เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้แก่นักเรียน ครู อาจารย์และบุคคลทั่วไป การปรับปรุงห้องโสตทัศนศึกษา เพื่อสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดตั้ง “งานศูนย์คอมพิวเตอร์” โดยจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมจำนวน 8 ชุด พร้อมเครื่องพิมพ์

◆ พ.ศ. 2537 นายกมล สุวตถิ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา และโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่นขนาดใหญ่” กรมสามัญศึกษาส่วนกลาง ปีการศึกษา 2537

◆ พ.ศ. 2538 นายอเนก โกมลภิส ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา และโรงเรียนได้รับเกียรติบัตร “ห้องสมุดดีเด่น” ของกรมสามัญศึกษา ปีการศึกษา 2538

◆ พ.ศ. 2539 นายเชิดชัย พลานีวิติ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา ห้องสมุดโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก”

◆ พ.ศ. 2540 นางพอมทอง บุญยะนิवास ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา

◆ พ.ศ. 2543 นางดวงจิต คำวงษา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมให้มีดนตรีไทย ดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) และนาฏศิลป์ไทย สมาคมผู้ปกครองและครูอาจารย์โรงเรียนพุทธจักรวิทยาได้ให้ความอนุเคราะห์จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติม จำนวน 108 ชุด จัดโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล (ระบบพ่อครู-แม่ครู) จัดสร้างห้องเพชรพุทธจักรเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จัดให้มีห้อง E – Classroom ทุกอาคาร ปรับปรุงห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ฯ ให้ทันสมัย ปรับปรุงห้องแผนงาน ห้อง discovery ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (ERIC) ห้องประชุมโรงยิมชั้น 5 อาคารปฐสนาค 4 และห้องศูนย์สังคม

◆ พ.ศ. 2546 นางพัชรา ทิพย์ทัศน์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนได้รับความอนุเคราะห์จากวัดหัวลำโพง และมูลนิธิร่วมกตัญญู โดยคุณรัตนา สมสกุล รุ่งเรือง เป็นเงินจำนวน 470,000 บาท เพื่อสร้างทางเชื่อมระหว่าง อาคาร 1, 2, 3 และ 4 และเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อสนับสนุนวงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย โรงเรียนจัดโครงการส่งเสริมดนตรีพื้นเมือง (กลองสะบัดชัย) และการฟ้อนรำ ปรับปรุงห้อง E – Classroom ทุกอาคารเรียน โรงเรียนได้รับการคัดเลือกเป็น “โรงเรียนต้นแบบ ICT” ซึ่งเป็นโรงเรียนตัวอย่างในการจัดการเรียนการสอนแบบ ICT จัดทำ“หลักสูตรท้องถิ่นวัดหัวลำโพงแบบบูรณาการ” จัดโครงการค่ายพุทธบุตรเพื่ออบรมนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการเรียนการสอนทางไกลในรูปแบบ VDO conference ระหว่างโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และโรงเรียนพุทธจักรวิทยา จัดทำห้องสมุดเสียง ปีพ.ศ. 2549 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น “โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน”

◆ พ.ศ. 2549 นางสุนรรัตน์ อัสตรกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนปรับย้ายที่ตั้งศาลพระภูมิของโรงเรียน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของนักเรียนและครู จัดทำระบบคีย์การ์ดในการเข้าปฏิบัติงานของครูและบุคลากรโรงเรียน และการเข้า-ออกโรงเรียนของนักเรียน ส่งเสริมระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยเน้นการเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา เพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านของนักเรียน โดยจัดสร้างลานและหลังคาโปร่งแสง พร้อมโต๊ะ-ม้านั่ง จำนวน 14 ตัว บริเวณหน้าอาคารปฐสนาค 1 จัดโครงการเรียนภาษาต่างประเทศกับครูเจ้าของภาษา เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะฟัง-พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

โดยจัดจ้างครูชาวต่างประเทศจากคณะบุคคล E.M.S. Training & Service มาสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 จำนวน 1 คาบต่อสัปดาห์ จัดโครงการปรับปรุงห้อง E-Science, E-Maths, E-Thai และ E-Computer จัดโครงการปรับปรุงระบบ Internet เพื่อให้บริการครูและนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง จัดโครงการทัศนศึกษา- ศึกษาดูงาน ประเทศเวียดนาม จัดโครงการเรียนฟรีอย่างแท้จริงตามคำแนะนำจาก คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มยอดนักเรียน โดยยกเว้นค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองด้านค่าบำรุงการศึกษา ค่าเรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศและค่าเรียนคอมพิวเตอร์ จัดโครงการทาสีอาคารเรียน (ภายนอก) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาภูมิทัศน์โดยรวมของโรงเรียนให้สะอาดและสวยงาม

◆ พ.ศ. 2553 นางสุชาดา พุทธนิมิตต์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนจัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาและสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน องค์กรภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน โดยการระดมทรัพยากรจากสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก สโมสรโรตารี (สีลม) มูลนิธิร่วมกตัญญู วัดหัวลำโพง พระอารามหลวง ครู นักเรียน ผู้ปกครอง ศิษย์เก่า และชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน เป็นจำนวน 3,963,579 บาท จัดโครงการซ่อมแซมหลังคาโรงยิม เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้เหมาะสมต่อการเรียนวิชาพลศึกษา และการเล่นกีฬาของนักเรียน และโครงการทาสีภายในห้องเรียน เพื่อส่งเสริมสภาพบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนการสอนของครูและนักเรียน จากงบประมาณของสพฐ. ส่งเสริมโครงการเด็กดีศรีพุทธจักร เพื่อพัฒนาให้นักเรียนให้มีอัตลักษณ์แห่งตน ด้านการแต่งกายและการไว้ทรงผมที่ถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียน ด้านการพูดจาสุภาพและมีมารยาทเรียบร้อย 100 % ส่งเสริมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยเน้นให้ครูประจำชั้นเยี่ยมบ้านนักเรียน 100 % ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านและโรงเรียนในการดูแลปรับปรุงพฤติกรรมนักเรียนอย่างเป็นระบบ จากโครงการประชุมสานสัมพันธ์ของครูกับผู้ปกครอง และการเลือกตั้งคณะกรรมการผู้ปกครองเครือข่ายโรงเรียน จัดให้มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศของโรงเรียนพุทธจักรวิทยาใน Website ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการศึกษา วางแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยพัฒนาปรับปรุงห้องเรียนเป็นห้องเรียนคุณภาพด้วยระบบ ICT ส่งเสริมให้ครูนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

พ.ศ. 2556- พ.ศ. 2557 นายประวัตี สุทธิประภา ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษา อย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ทุกด้าน

พ.ศ. 2558- พ.ศ. 2559 นางสาววรรณภา ทองศรีไพล ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ได้ดำเนินการพัฒนาโรงเรียนตามนโยบาย จุดเน้นของกระทรวงศึกษา อย่างต่อเนื่อง สร้างผลงานเป็นที่ประจักษ์ทุกด้าน โดยเฉพาะจุดเน้นในเรื่องการประหยัดพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติ ได้รับรางวัลมากมาย เช่น เกียรติบัตร การเข้าร่วมกิจกรรมพิทักษ์น้ำ Water Ranger4 ของการประปานครหลวง ปี พ.ศ. 2558 กิจกรรม Energy Mind Award 2015 รางวัลมาตรฐานสถานศึกษาดีเด่นด้านพลังงาน ระดับสามดาว จากการไฟฟ้านครหลวง ได้รับประทานเกียรติบัตรจาก พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ ตลอดจนดำเนินการด้านระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้โรงเรียนได้รับเกียรติบัตร เหรียญทองแดง ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2559

**7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน** นางสาวจุฑาธิณี สิงห์รัญ ผู้อำนวยการ โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ได้ดำเนินการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียน วัด บ้าน และชุมชน ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนครอบคลุมทุกด้าน ตามบริบทของโรงเรียนที่จำนวนนักเรียนมีน้อยลงทุกปี เนื่องจากการย้ายออกของชุมชน สภาพเขตพื้นที่บริการที่ทับซ้อนระหว่าง โรงเรียนมัธยมศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขตที่ 1 และ เขตที่ 2 รวมทั้งอัตราการเกิดของประชากรที่ลดลงทุกปี สภาพผู้ปกครองที่หาเข้ากินค่า ฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี ผู้ปกครองไม่มีเวลาในการอบรมสั่งสอนนักเรียน นักเรียนขาดแรงจูงใจในการตั้งเป้าหมายในชีวิต และผู้ปกครองบางกลุ่มที่ย้ายถิ่นฐานมาประกอบอาชีพการใช้แรงงานในกรุงเทพมหานคร นักเรียนที่โรงเรียนรับเข้ามาศึกษาต่อ จึงมีความหลากหลายทั้งด้านคุณภาพชีวิต ความคิด สติปัญญา และฐานะทางบ้าน โรงเรียนได้เน้นการดูแลนักเรียนประจุกทุก โดย เพื่อสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี มีทักษะชีวิต โดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ในการสร้างนักเรียนให้รู้จักคุณค่าในตนเอง รักการทำความดี มารยาทดี โดยได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนา ปีการศึกษา 2560-2563 ว่า “ ลูกพุทธจักร เป็นผู้รักเรียน เพียรความดี มีกตัญญู รู้จักตน ” โดยสร้างความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนพุทธจักรวิทยา และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองต่อกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน ทำให้โรงเรียน ได้รับเกียรติบัตร เหรียญเงิน ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก จากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปี พ.ศ. 2560 ส่วนด้านวิชาการ ได้ส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียนรอบด้าน โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีทางการเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูใช้สื่อ DLIT ในการจัดการเรียนรู้ และใช้ข้อสอบออนไลน์ในการสอบของนักเรียน ระดับชั้น ม. 1 และ ม. 2 ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านทักษะอาชีพในรายวิชาเรียนตามหลักสูตร กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนแสดงออกด้านความรู้ความสามารถทั้งภายในโรงเรียนและภายนอกโรงเรียน ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันร่วมกิจกรรมค่ายต่างๆ ทำให้นักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะแอโรบิก ในงาน

แข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 และ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง การแข่งขันทักษะกีฬามวย ในงานแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67

นอกจากนี้ ได้ดำเนินการจัดผ้าป่าการศึกษาเพื่อหางบประมาณในการพัฒนาห้องประชุมเล็กและมุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ปรับปรุงระบบการสื่อสารภายในโรงเรียน ปรับปรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน ปรับปรุงห้องประชุมปฐมนิเทศ 3 โดยได้งบประมาณจากผ้าป่าการศึกษา 1,500,000 บาท ตลอดจนประสานของบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซม ปีงบประมาณ 2560 และ 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในการปรับปรุงอาคารสถานที่ อาคารเรียน พื้นทางเดิน ฝ้าอาคารและห้องน้ำนักเรียน ภายในโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2559 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการประชารัฐทำให้ได้รับงบประมาณ ในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ โดยเฉพาะกิจกรรมส่งเสริมทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนและชุมชนชนบทกรุงเทพมหานครสาขามจุรีศรีนครินทร์ และการพัฒนาระบบ ICT โดยความร่วมมือของบริษัททรู คอร์ปอเรชั่น โครงการโรงเรียนคู่พัฒนา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเป็นโรงเรียนคู่พัฒนา ได้รับงบประมาณสนับสนุนในการร่วมพัฒนาช่วยเหลือโรงเรียนในด้านการจัดการเรียนรู้ การจัดการกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นผู้นำของนักเรียน ตลอดจนการพัฒนาบรรยากาศและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2560 โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนการเป็นโรงเรียนชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( PLC ) ในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยเน้นกระบวนการ Active Learning โดยความร่วมมือระหว่าง โรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนวัดหัวลำโพง และคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพัฒนาการจัดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของครู

ปี พ.ศ. 2561 ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้เรียน โดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียนพุทธจักรวิทยา โรงเรียนวัดหัวลำโพง โรงเรียนวัดดวงแข และคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการโรงเรียนคุณธรรม ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ โครงการโรงเรียนสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

## ข้อมูลทั่วไป

โรงเรียนพุทธจักรวิทยา เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก ประเภทสหศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 728/2 ถนนพระราม 4 (หลังวัดหัวลำโพง) แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนตามหลักสูตรในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6

ปีการศึกษา 2561 นักเรียนมีจำนวนทั้งหมดประมาณ 262 คน ( ยอด ณ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561) ครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 40 คน ประกอบด้วย ผู้บริหาร จำนวน 2 คน ครูประจำการ จำนวน 24 คน ครูอัตราจ้าง จำนวน 3 คน ครูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา (ภาษาจีน) จำนวน 1 คน ครูต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 คน ลูกจ้างประจำ จำนวน 6 คน ( นักพัฒนา 4 คน ข้าราชการการเมือง 2 คน ) ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถ จำนวน 1 คน และ ลูกจ้างจากงบประมาณของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 คน ( เจ้าหน้าที่ธุรการ โรงเรียน 1 คน และ นักการภารโรง 1 คน )

มีการจัดการเรียนการสอน 12 ห้องเรียนดังนี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 (2 - 2 - 2) และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 (2 - 2 - 2) โดยในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ได้จัดแผนการเรียนแบ่งออกเป็น 4 แผน คือ 1) แผนการเรียนวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์ 2) แผนการเรียน ภาษาอังกฤษ-คณิตศาสตร์ 3) แผนการเรียนภาษาจีน และ 4) แผนการเรียนทั่วไป

## ข้อมูลจำเพาะ



อักษรย่อ	พ.จ.ว.
ตราประจำโรงเรียน	ธรรมจักรประกอบด้วยซี่ล้อ 12 ซี่ และมีตะเกียงอยู่ตรงกลาง ความหมาย ธรรมจักร หมายถึง อริยสัจ 4 มรรค 8 เปรียบเสมือน ความก้าวหน้าของพระพุทธศาสนา ตะเกียง หมายถึง ความสว่างแห่งปัญญา
สิ่งที่เคารพบูชาในโรงเรียน	- อนุสาวรีย์พระราชวิสุทธิโมลี(ขาว ปุสสนาโค) - ศาลพระภูมิโรงเรียน - พระพุทธรูปประจำโรงเรียนชื่อ “พระพุทธนิมิตมหามงคล” - ต้นโพธิ์จากพุทธคยาประเทศอินเดีย
คติธรรม	อดิโรคติปัญญา ความหมาย คนจะเจริญรุ่งเรืองได้ด้วยปัญญา
ปรัชญาการศึกษา	รักเรียน เพียรความดี มีกตัญญู รู้จักตน

ดอกไม้ประจำโรงเรียน	ดอกบัวหลวง
ธงประจำโรงเรียน	ธงเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าประกอบด้วยแถบสีสองแถบในแนวนอน
โรงเรียน	โดย สีเทาอยู่ด้านบนและสีเหลืองอยู่ด้านล่างมีตราประจำโรงเรียน
อยู่ตรงกลาง	
สีประจำโรงเรียน	เทา – เหลือง
ความหมาย	สีเทา หมายถึง สติปัญญา (สีของสมอง) สีเหลือง หมายถึง การยึดมั่นในหลักธรรม

website : <http://www.buddhajak.ac.th>

e-mail : [bjw2549@hotmail.com](mailto:bjw2549@hotmail.com)

#### สภาพชุมชนโดยรอบ

สถานที่ตั้ง โรงเรียนพุทธจักรวิทยา ตั้งอยู่บริเวณชุมชนวัดหัวลำโพง มีลักษณะเป็นวงกลมโดยด้านหน้าของโรงเรียนอยู่ติดกับวัดหัวลำโพง ประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างและอาชีพค้าขาย และมีเพียงส่วนน้อยที่มีอาชีพรับราชการ ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ สถานที่ตั้งของโรงเรียนมีลักษณะเด่น คือ ตั้งอยู่ใกล้ย่านธุรกิจและแหล่งบันเทิง (บริเวณถนนพระราม 4 ถนนสุรวงศ์ ๓ ถนนสีลม ถนนวิฑู และถนนสาทร) ใกล้สถานศึกษา และสถานที่ราชการที่เป็นแหล่งเรียนรู้ภายนอก เช่น วัดแก้วแจ่มฟ้า

วัดไตรมิตร วัดมหาพฤฒาราม วัดปทุมวนาราม วัดเทพศิรินทร์ วัดแขก โรงเรียนวัดหัวลำโพง โรงเรียนปทุมวัน โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนคริสตจักรวิทยา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลตำรวจ โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียน โรงพยาบาลกลาง สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถานทูตต่างๆ เป็นต้น จากลักษณะดังกล่าว ส่งผลให้บริเวณรอบโรงเรียน ส่วนใหญ่เป็นชุมชนแออัดที่ จำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉพาะชุมชนหลังวัดหัวลำโพง อีกทั้งการย้ายออกของประชาชนในแหล่งชุมชนซึ่งเคยเติบโต เช่น ชุมชนสามย่าน ชุมชนคลองเตย เพื่อสร้างสำนักงาน ศูนย์การค้าจามจุรีสแคว์ มีผลทำให้ประชากรในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนลดลง อัตราการเกิดของเด็กทั่วประเทศก็ลดลงทุกปีเช่นกัน กอปรกับเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนทับซ้อนกับเขตพื้นที่บริการของโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ตั้งกีดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขตที่ 1 และ เขตที่ 2 ส่งผลทำให้นักเรียนที่จะเข้ามาเรียนที่โรงเรียนพุทธจักรวิทยาลดน้อยลงทุกปี

ด้วยสภาพบริบทข้างต้น โรงเรียนพุทธจักรวิทยาจึงรับเด็ก โดยไม่มีการสอบคัดเลือก เด็กนักเรียนส่วนหนึ่ง จะเป็นนักเรียนที่ย้ายติดตามผู้ปกครองจากต่างจังหวัดเพื่อเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร ร้อยละ



80 ของผู้ปกครองมีอาชีพรับจ้าง และอาศัยอยู่ในย่านชุมชนคลองเตย บ่อนไก่ และชุมชน 70 ไร่ สภาพ  
ครอบครัวแตกแยก ผู้ปกครองมีฐานะยากจน โรงเรียนจึงนำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจุก มาใช้  
ในการพัฒนาส่งเสริมนักเรียน